

'แสนสิริ'รับทุก Wallet สกุลเงินดิจิทัล

ซื้อบ้าน คอนโดฯ จ่ายค่าส่วนกลาง

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) เปิดเผยว่า แสนสิริได้เปิดรับสกุลเงินดิจิทัล ใช้คริปโทที่ซื้อที่อยู่อาศัยได้ทุกโครงการ และยังใช้จ่ายค่าส่วนกลางโครงการได้ตลอดทุกปี โดยปัจจุบันแสนสิริมี databaseฐานลูกค้าในมือกว่า 100,000 ราย ทำให้มองเห็นถึงโอกาสจากการเปิดรับสกุลเงินดิจิทัล และพลิกการเปลี่ยนแปลงของโลกบริการทางการเงินดิจิทัล หรือ Digital Financial Service การใช้คริปโทซื้อสิ่งหา ที่เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจในตลาดคริปโทที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และความน่าสนใจในตลาดคริปโทที่มีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด โดยล่าสุดมีจำนวนบัญชีผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้นล่าสุดถึง 1.16 ล้านบัญชี

การเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลในการซื้อที่อยู่อาศัยของแสนสิริคือ สามารถใช้คริปโท ซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียมของแสนสิริได้ทุกโครงการ รวมถึงจ่ายค่าส่วนกลางได้ตลอดทุกปีสำหรับโครงการที่บริหารโดยพลัส หรือเพอร์ดี โดยเปิดรับทุก Wallet ไม่จำกัดและสามารถคอนเฟิร์มเรตได้ภายในระยะเวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น และเปิดรับคริปโทถึง 4 สกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ Bitcoin, Ethereum (ETH), USDC และ USDT ผ่านทาง Bitazza (บิทาซซา) โบรกเกอร์-ดีลเลอร์ที่มีเครือข่ายทั้งในไทยและทั่วโลก ในฐานะพาร์ตเนอร์ที่ช่วยเปิด Wallet มีความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน



อีกทั้งช่วยให้แสนสิริรับชำระเป็นคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันมอบความสะดวกสบายด้านไลฟ์สไตล์ให้กับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทาซซา โครงการนี้เป็นหนึ่งในความตั้งใจผลักดันให้เทคโนโลยีบล็อกเชนกลายเป็นที่รู้จักและรับรู้ในวงกว้างโดยจะเริ่มจากการใช้งานภายในประเทศไทยเป็นที่แรก ก่อนที่ขยายออกสู่ต่างประเทศ

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกสัดส่วนในมูลค่าของการใช้คริปโทในการซื้อที่อยู่อาศัยของแสนสิริได้ อาทิ ลูกค้าต้องการซื้อคอนโดมิเนียม THE MUVE บางนา ราคา 1.29 ล้านบาท สามารถเลือกใช้คริปโทเป็นเงินจอง และส่วนที่เหลือสามารถกู้ซื้อผ่านธนาคารได้ตามความต้องการอีกด้วย โดยจะเริ่มให้บริการซื้อที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของแสนสิริผ่าน

คริปโทได้ในเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับโอกาสในการเปิดให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยของแสนสิริ ผ่านคริปโทนั้น นายเศรษฐา กล่าวว่า ปัจจุบันต่างชาติยังซื้อสิ่งหา ไทยผ่านคริปโทไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่หากภาครัฐไฟเขียว เราก็คพร้อมรุกเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลซื้อที่อยู่อาศัยแสนสิริในตลาดต่างชาติได้ทันที